

Số: /KH-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2024

Căn cứ Thông báo số 416-TB/HU ngày 14/01/2024 của Huyện ủy Cao Lộc về việc phân công phụ trách và chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2024.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024 đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tăng 10,21% so với dự toán tính giao năm 2024 (theo Nghị quyết số 527/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024; Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Cao Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024).

- Tạo sự chủ động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thu ngân sách, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng thu ngân sách.

2. Yêu cầu

- Nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thu ngân sách.

- Triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu đơn vị trong công tác thu ngân sách; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, hành vi chuyên giá, trốn thuế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phần đầu và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 496.330 triệu đồng, tăng 10,21% so với dự toán tính giao tại Nghị quyết số 527/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 527/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024; Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Cao Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; thực hiện tốt nhiệm vụ và các giải pháp chỉ đạo của UBND huyện tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện Cao Lộc về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/01/2024 về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện triển khai thực hiện Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”, tại địa bàn huyện Cao Lộc.

- Chi cục Thuế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong toàn ngành và theo địa giới hành chính của mình, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao bao gồm cả thu điều tiết ngân sách. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, xây dựng lộ trình thu cụ thể hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

- Phân tích, rà soát, dự báo, xác định và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh khả năng phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức trong đó tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Chính phủ, Bộ Tài chính; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ cải cách thủ tục hành chính thuế theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế và NSNN kịp thời. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính bao gồm cả giải quyết qua cổng thông tin điện tử. trong đó chú trọng tuyên truyền về triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với cá nhân; khai nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy; cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng qua mạng, kê khai nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.... Đảm bảo công bố đầy đủ 100% các thủ tục hành chính kịp thời, minh bạch, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế, hướng dẫn khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, lập đường dây nóng hỗ trợ cho doanh nghiệp về khai thuế và nộp thuế điện tử; Đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế. Thực hiện tốt quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng thu NSNN. Đẩy mạnh công tác chống thất thu NSNN, tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra cụ thể:

+ Đối với các khoản thu từ đất: Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư và thu hút các dự án mới. Thực hiện rà soát thông tin, lập bộ thuế đầy đủ và tổ chức thu theo quy định đối với khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

+ Đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản: Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn; rà soát, xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

+ Đối với hoạt động xây dựng cơ bản:

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Chi cục Thuế huyện định kỳ tháng cuối quý trực tiếp làm việc với Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn lập sổ bộ thuế để theo dõi tiến độ, kế hoạch giải ngân, kết quả giải ngân để đôn đốc thu, trích nộp ngân sách; đồng thời cung cấp thông tin nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị Ban quản lý dự án, chủ đầu tư đề nghị cơ quan thanh toán trích nộp hết số thuế doanh nghiệp còn nợ khi được thanh toán.

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân: Chi Cục thuế chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội trật tự đô thị và UBND các xã, thị trấn giám sát việc cấp phép xây dựng hoặc mời các chủ thầu xây dựng làm việc để kê khai nộp thuế theo đầu công trình thực tế phát sinh.

+ Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải, bến, bãi, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh bến, bãi theo quy định, trú trọng kinh doanh vận tải taxi. Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, cơ sở lưu trú và kiểm tra việc kê khai, quản lý hoá đơn khi bán hàng. Kiểm tra việc kê hàng hoá nhập khẩu, giá bán, giá ghi hoá đơn, kiểm tra chi tiết từ khâu bán buôn, bán lẻ ghi trên hoá đơn để kê khai đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe máy.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các ngành trên địa bàn để nâng cao

hiệu quả quản lý thuế, tăng thu NSNN; kiểm tra việc chấp hành các quy định, chính sách thuế, phát hiện những vi phạm về thuế, chống thất thu thuế. Kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thương mại, ưu tiên trú trọng vào việc kiểm tra việc phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đối với các doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách đối với từng lĩnh vực đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động XDCCB tư nhân và Đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn.

4. Tiếp tục tăng cường quản lý nợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nợ, phấn đấu đến ngày 31/12/2024 tổng số nợ không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách.

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Phấn đấu đến 31/12/2024 tổng số nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

- Tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ, hạn chế nợ mới phát sinh, tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

- Công khai thông tin những người nộp thuế cố tình chây ỳ, dây dưa nợ thuế; Phối hợp Công an đôn đốc các doanh nghiệp nợ số tiền thuế lớn, chây ỳ, kéo dài trên địa bàn thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với NSNN theo quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với việc được hưởng các dịch vụ công...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị (có tên dưới đây) và UBND các xã, thị trấn: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo theo đúng quy định. Trên cơ sở kế hoạch này, **trước ngày 08/02/2024** các cơ quan, đơn vị ban hành xong kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để thực hiện.

2. Chi cục Thuế huyện: Phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện cụ thể đối với từng nội dung về thu ngân sách, bảo đảm công tác thu ngân sách đúng, đủ, kịp thời; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đã được HĐND huyện thông qua; hàng tháng báo cáo kết quả thu ngân sách về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch), đề xuất giải quyết các tình huống phát sinh; tham mưu UBND huyện các trường tích cực, có thành tích và các trường hợp chưa tích cực trong thực hiện công tác thu ngân sách để kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, kỷ luật theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp cung cấp danh sách các chủ đầu tư; tổng mức đầu tư, tiến độ hoàn thành theo dự án; triển khai có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư,

tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh liên kết hợp tác hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phối hợp Chi cục Thuế đôn đốc các đơn vị, đề xuất các giải pháp để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách của huyện. Tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND huyện gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Cung cấp cho Chi cục Thuế huyện danh mục Giấy phép xây dựng đã cấp cho các cá nhân; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra. Cung cấp danh sách các bến, bãi xe, số lượng xe đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải cho cơ quan thu thuế đặc biệt là các hãng taxi để kiểm soát, đưa vào quản lý thu thuế trong năm; là đầu mối tổng hợp, cung cấp danh sách theo biên kiểm soát phương tiện vận tải đăng ký đi, đến của từng bến xe cho cơ quan thu thuế; phối hợp kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo đề nghị của Chi cục thuế để quản lý thu thuế, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; nâng cao năng lực trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Cung cấp cho Chi cục Thuế huyện danh mục Giấy phép đăng kí đã cấp cho các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí...; chủ trì triển khai hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra các đơn vị kinh doanh theo thẩm quyền.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện rà soát quỹ đất công trên địa bàn, tham mưu đề xuất phương án xử lý. Phấn đấu thực hiện giao đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 03 khu và tham mưu bán đấu giá được ít nhất 01 khu đất. Tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

7. Đội quản lý trật tự đô thị huyện: Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, công trình hạ tầng kỹ thuật, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; thực hiện thu đúng, thu đủ giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn có hoạt động thu gom rác.

8. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông phổ biến, tuyên truyền cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về các khoản thu, nộp NSNN kịp thời, đầy đủ; công bố thông tin theo đề xuất của Chi cục Thuế, Phòng TCKH với các nội dung phù hợp đề phục vụ công tác thu ngân sách.

9. Đội Quản lý thị trường số 2: Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả; kiểm soát thị trường; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra xử lý về giá, quản lý sử dụng hóa đơn; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn.

10. Công an huyện: Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hàng hóa lưu thông trên đường (*nhất là về nguồn gốc hàng hóa, kê khai giá trên hóa đơn, ...*); Thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn giao thông; Tập trung chỉ đạo, phối hợp với Chi

Cục Thuế và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, trốn thuế, buôn lậu.

11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; giải ngân thanh toán vốn kịp thời, ưu tiên thanh toán vốn cho các doanh nghiệp có dự án, công trình có khối lượng hoàn thành, đã được nghiệm thu, quyết toán nhưng còn khó khăn và nợ thuế.

- Thực hiện rà soát lại các công trình xây dựng trên địa bàn được giao làm chủ đầu tư, đồng thời phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; thực hiện trích nộp các khoản thuế, phí của các nhà thầu còn nợ ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế.

12. Kho bạc Nhà nước huyện: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản nộp NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động triển khai các nội dung khác có liên quan vào kế hoạch của đơn vị mình để đạt được mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đề ra.

13. Đối với UBND các xã, thị trấn: Xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền giao và căn cứ nội dung tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng và ban hành Kế hoạch, Phương án thu NSNN trên địa bàn tại địa phương mình chi tiết, cụ thể từng sắc thuế, khoản thu, có lộ trình, những việc cần làm, thời gian hoàn thành..., đảm bảo nội dung và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên BCĐ thu ngân sách;
- Các Phòng, Ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.

Báo cáo

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Cường